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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

รุก ศธ.ทบทวนเรียนซ้ําชั้น เลิกใชขอสอบปรนัยวัดผลเด็ก 
 
 
ศ.ดร.ณรงค ปนนิ่ม อาจารยสาขาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (มศว) และประธานคณะกรรมการผูดูแลวิชาคณิตศาสตร มูลนิธิสงเสริมโอลิมปก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมปสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) เปดเผยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมวา 
การจะทําใหเด็กไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยูใน
เกณฑไมตกต่ํานั้น เราตองเปลี่ยนแปลงวิธีการ สอบเขามหาวิทยาลัย ตลอดถึงการออก
ขอสอบในทุกระดับโดยเฉพาะขอสอบเขามหาวิทยาลัยน้ันตองเปลี่ยนแปลงจากปรนัยเปนอัตนัย 
อยางในประเทศญี่ปุน มาเลเซีย อังกฤษ สิงคโปร ไมใชขอสอบปรนัยในการสอบเขามหาวิทยาลัย
เลย อยากเห็นสํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)ซึ่งดูแลในเรื่องการออกขอสอบตอง
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการออกขอสอบ  
 
ศ.ดร.ณรงค กลาววา ทุกวันน้ีเราเรียนเพื่อสอบเขงขันกันมากเกินไป ครูเองก็สอนเพื่อใหนักเรียนไป
ทําขอสอบ การเรียนเพื่อใหเห็นถึงหัวใจในรายวิชาตางๆ แทบไมมี จุดมุงหมายในแตละรายวิชาครู
แทบไมรูวาสอนหรือใหเด็กเรียนไปเพื่ออะไร เพราะครูทองอยูคําเดียววาเรียนไปเพื่อสอบ เด็กถูก
ปลูกฝงอยางนี้ เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปเปนครู ก็ตกอยูในวงจรเดิมๆ จนยากที่จะแกไข มีครูสักกี่
คนที่สอนเด็กเพื่อความรูจริงๆ กอนเรียนบอกเด็กเรื่องของจุดมุงหมายในแตละรายวิชา ผมไมได
มองวาขอสอบปรนัยมีแตขอเสีย หากแตเมื่อเราเอามาใชเราใชแบบฉาบฉวยมากเกินไป จนมันเกิด
เปนสิ่งที่เลวรายขึ้นกับระบบการศึกษาไทย  
   
“เรายึดเรื่องสอบเปนหลัก บางโรงเรียนถาเด็กคนใดไมใชวิชาไหนไปสอบแทบไมตองเรียนใน
รายวิชานั้น และบางรายวิชาครูก็ไมใหความสนใจเด็กไมตองเรียน ถาเราเรียนเพื่อความรูเราตอง
สอนใหเด็กรูจุดประสงคของการเรียนในทุกรายวิชา เพราะแตละวิชาตางมีคุณคาและมีความงามใน
ตัวเองแทบท้ังสิ้น การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นน้ัน เราตองรื้อแนวคิดออกขอสอบ การเรียนการสอนที่เนนการทดสอบโดยใช
ขอสอบอัตนัยใหมากขึ้น บางโรงเรียนใหนักเรียนเรียงความ ยอความแตออกเปนขอสอบปรนัย จะ
เห็นวาทางการที่เราเนนขอสอบปรนัยมากๆ แมกระท่ังการยอความเรยีงความ สงผลใหเด็กไทย
เขียนอธิบายหรือยอความ จับประเด็นไมเปน  ผมอยากเห็น ศธ. เอาจริงเอาจังและพรอมจะ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในเรื่องการออกขอสอบ แตตองเอาจริงเอาจัง บอยครั้งที่เราเห็นศธ.มี
แนวคิดแตเมื่อลงมือปฏิบัติแลวไมสามารถทําได อยางเชนศธ.พูดเรื่องการบรรจุครูในโรงเรียนตางๆ 
แตไมไดดูวาโรงเรียนแตละโรงขาดครูในวิชาใดบาง บอยครั้งที่เราเห็นครูที่จบพละศึกษาตองไป
สอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ซึง่ถายังเปนเชนน้ีอยูอยาหวังวาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
เด็กไทยจะดีขึ้น”  ศ.ดร.ณรงค กลาว  

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน ฉบับประจําวันที่  15    เดอืนธันวาคม  พ.ศ.2551  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ประธานคณะกรรมการผูดูแลวิชาคณิตศาสตร กลาวดวยวา อยากจะใหศธ.และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทบทวนเรื่องการเรียนซ้ําช้ัน ทบทวนเรื่องขอสอบปรนัยที่ใชอยูในโรงเรียนตางๆ ตลอดถึงการสอบ
เขามหาวิทยาลัย กันอยูจนเกิดเปนความเคยชิน ในสมัยกอนมีคนเรียนซ้ําช้ันตอนม.8 แตความรู
ความเขาใจเขามีมากขึ้น จนเขาสามารถสอบเขาเรียนแพทยได ผมคิดวาการเรียนซ้ําช้ันในปจจุบัน
น้ียังมีความจําเปนอยู เด็กจํานวนไมนอยสอบไมผานแก 0 เพื่อใหผาน ซอมแลวซอมอีกจนเบื่อจน
ตัวครูเองก็เบื่อ นักเรียนก็เบื่อ แตสุดทายเด็กก็ผานไปไดแมคุณภาพจะไมไดคุณภาพก็ตาม มันจึง
เปนการปลอยๆ เด็กใหผานไปโดยไรคุณภาพ  
 

ที่มา : วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 10:33:16 น.  มติชนออนไลน 


